

Số: /KH-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Hoàng Trường năm 2023

Thực hiện Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021- 2025; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 2/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021 - 2025;

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND huyện Hoàng Hóa ngày 06 tháng 02 năm 2023 về tuyên truyền phòng, chống mua bán người và phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Hoàng Hóa năm 2023.

UBND xã Hoàng Trường ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mua bán người và phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Hoàng Trường năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống mua bán người và phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội.

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong việc xác định công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phù hợp với chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp nhiều hình thức và phương pháp tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận được nội dung tuyên truyền.

Có sự tham gia phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể, kết hợp giữa truyền thông gián tiếp và truyền thông trực tiếp; chú trọng tuyên truyền đến từng cộng đồng dân cư để công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN.

1. Nội dung

Tập trung tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người, như: quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Luật phòng, chống mua bán người; Luật phòng chống ma túy.

Tiếp tục tuyên truyền triển khai và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Chương trình của Trung ương và địa phương như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/5/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” gắn với “Cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2015-2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021 – 2025.

Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài trong tình hình hiện nay; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9/2//2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội về công tác phòng, chống mua bán người. Trong đó ưu tiên các nhóm nguy cơ cao là phụ nữ và trẻ em gái là người thiếu việc làm, có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; những phụ nữ có hoàn cảnh gia đình éo le muốn thay đổi cuộc sống; nữ sinh vị thành niên, trẻ em gái lao động sớm, trẻ em lang thang; số phụ nữ trẻ em bị buôn bán qua biên giới trở về địa phương.

Thông tin, tuyên truyền về những tác hại, nguy cơ và hậu quả của việc nghiện ma túy đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; cảnh báo những hành vi phạm tội trong việc tiếp tay cho việc vận chuyển, buôn bán ma túy, trong đó đặc biệt tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, đối tượng thanh thiếu niên địa bàn tập trung đông dân cư.

Phản ánh kịp thời về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người và trấn áp tội phạm của các lực lượng chức năng; kịp thời biểu dương, các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, phòng chống mua bán người và trấn áp tội phạm; đồng thời thường xuyên đăng tải, thông tin về công tác điều tra, xử lý các vụ việc để tạo sức răn đe trong nhân dân.

2. Hình thức tuyên truyền

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, đưa tin, bài tuyên truyền trên đài truyền thanh.

Xây dựng chuyên mục, đưa tin bài thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh xã; thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã và các trang mạng

xã hội như zalo, facebook.

3

Tổ chức các hình thức tuyên truyền trực quan thông qua băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, apphich, tờ rơi, tập gấp.

Tổ chức tuyên truyền lưu động lễ ra quân tại địa bàn dân cư phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội khác.

Xây dựng và triển khai mô hình tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người;

3.Thời gian tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền được triển khai và thực hiện xuyên suốt trong năm, trong đó cần tập trung tuyên truyền sâu rộng, tạo điểm nhấn trong các thời điểm: phòng chống tệ nạn ma túy trong “Tháng hành động phòng chống ma túy” tháng 6/2023; “Ngày Quốc tế phòng chống ma túy” và “Tháng hành động phòng chống HIV” từ ngày 10/11 đến ngày 11/12; tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong tháng 7 với các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin – tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, mua bán người và các tệ nạn xã hội trên các loại hình thông tin ; nhất là trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

2. Công chức Văn phòng UBND xã

Thực hiện đăng tải các quy định của pháp luật và đưa tin, bài, phản ánh về các hoạt động phòng, chống ma túy mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người và các tệ nạn xã hội trên trang thông tin điện tử xã.

3. Công an xã.

Thiết lập các cụm pano, lên băng zôn tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, mại dâm, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2023)”.

4. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể

Tích cực tuyên truyền tới thành viên, hội viên, đoàn viên của mình về công tác phòng, chống ma túy, mua bán người và các tệ nạn xã hội để giáo dục con em tránh xa các tệ nạn xã hội.

Trên đây nội dung là Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mua bán người và phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa xã Hoằng Trường năm 2023, đề nghị Ban công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt nội dung kế hoạch./

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TT ĐU, TT HĐND, TT UBND (b/c)
- Các ngành, đoàn thể (Phối hợp)
- Ban công an xã; (T/h)
- Lưu VT

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh

